



ที่ ศธ ๐๔๐๓๒/๓๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๔

เลขที่ ๑๖๐/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน สำหรับจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ ๒ ในระยะเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รายเดิมที่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ลักษณะการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม จำแนกเป็น ๑) อัตราจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ๒) อัตราจ้างเหมาบริการ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รายงานส่งคืนอัตราว่างและ
มีงบประมาณคงเหลือจากอัตราว่าง ให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากอัตราว่างแล้วจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในระยะเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

๒. หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการว่างลง ให้รายงานให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่
ทดแทนรายเดิม ทั้งนี้ไม่เกินกรอบอัตราที่ได้รับจัดสรรระยะเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน
๒๕๖๕) โดยใช้วิธีการจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องหรือ
ข้อร้องเรียนเนื่องจากการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

/สำนักงานเขต.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จึงให้โรงเรียนในสังกัด
แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย) นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน และอากรแสตมป์ จำนวน ๓๖ บาท ไปทำสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
อาคาร ๒ ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท



(สุเวศ กลับศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๗๕๕๒-๒๔๒๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐-๗๕๕๒-๒๔๒๐ ต่อ ๑๐๒

“เขต ๔ : วิถีใหม่ งานได้ผล คนเป็นสุข”